

Số: 15/CTNI-TCHC

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona (nCoV) gây ra

Kính gửi: Các Phòng ban, Nhà máy, Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 514/UBND-VX1 ngày 01/02/2020 và Công văn số 668/UBND-NN3 ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công văn số 127/UBND-VP ngày 05/02/2020 của UBND TP Vĩnh Yên, Công văn số 10/UBND-LĐTĐBXH ngày 05/02/2020 của UBND phường Ngô Quyền, Công văn số 344/SXD-QLNĐT&HT ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Theo đó, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch virus corona là “tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu”; Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 114/SYT-NVY ngày 04/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh, tiếp theo Thông báo số 12/TB-CTN1 ngày 06/02/2020 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc yêu cầu các phòng ban, Nhà máy, Xí nghiệp và toàn thể CBCNV Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các phòng ban chuyên môn

- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CBCNV, người lao động, nhân dân và gia đình về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (*khuyến khích đeo khẩu trang khi làm việc*) nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân người lao động, nhân dân và gia đình. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế giữ vệ sinh cá nhân tránh đưa tay lên mắt mũi miệng, xúc miệng bằng nước sát khuẩn. Không phát tán thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

- Chủ động tăng cường thực hiện giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực làm việc và nơi ở, tăng cường thông khí nơi làm việc, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt đồ vật bằng chất tẩy rửa và các dung dịch khử khuẩn. Tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây

lan của dịch bệnh. Tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người. Khi có triệu chứng viêm đường hô hấp cần tới cơ sở y tế gần nhất để khám tư vấn, chuẩn đoán điều trị kịp thời và báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị để chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chuyên môn ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

2. Đối với các Nhà máy, Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc

- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến mỗi CBCNV, người lao động, nhân dân và gia đình về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (*khuyến khích đeo khẩu trang khi làm việc*) nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, nhân dân và gia đình. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Tổ chức kiểm tra tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng xung quanh khu vực Nhà máy, Xí nghiệp quản lý như: Trạm bơm, khu xử lý, bể chứa nước, nhà điều hành...; vệ sinh nơi ở và nơi làm việc. Tăng cường thông khí nơi làm việc, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt đồ vật bằng chất tẩy rửa và các dung dịch khử khuẩn.

- Không phát tán thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Hạn chế đến chỗ tập trung đông người, nhất là các lễ hội, tiếp xúc với người mắc bệnh, sử dụng phòng hộ cá nhân; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để CBCNV, người lao động và nhân dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Không phát tán các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh;

- Tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người. Khi có triệu chứng viêm đường hô hấp cần tới cơ sở y tế gần nhất để khám tư vấn, chuẩn đoán điều trị kịp thời và thông báo ngay cho lãnh đạo đơn vị hoặc Phòng TC-HC Công ty để chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chuyên môn ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

Yêu cầu, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc các Nhà máy, Xí nghiệp triển khai đến toàn thể CBCNV trong Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT.HĐQT, BGD (b/c);
- Như K/g; (t/h);
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Khánh